

## วาระที่      รายงานการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการศึกษาแพทย์แนวปฏิรูป

ด้วยประธานคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรังได้มีแนวคิดดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาแพทย์ ในโครงการการศึกษาแพทย์แนวปฏิรูป โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

(1) เป็นการบุกเบิกดำเนินการจัดการการศึกษาแพทยศาสตร์ ตามหลักการแนวความคิดใหม่ เพื่อสนองความจำเป็นและแก้ปัญหาของการศึกษาแพทยศาสตร์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพในอนาคต

(2) เป็นการดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดของมหาวิทยาลัย กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนวัตกรรมในการจัดโครงสร้างของโครงการ

(3) วางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนและระบบการบริการสุขภาพในท้องถิ่น เป้าหมายเพื่อการพัฒนา โดยมุ่งให้บัณฑิตเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเสมอภาคมากขึ้นด้านสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำ

(4) จัดวางหลักสูตรและประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ที่สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณสมบัติ สมรรถนะ ทักษะและเจตคติที่เหมาะสม

(5) พัฒนาผู้สอนทั้งในคณะแพทยศาสตร์ และผู้ร่วมสอนในพื้นที่

(6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนและในระบบบริการในอนาคต

โดยโครงการ การพัฒนาการศึกษาแพทย์แนวปฏิรูป นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อเป็นต้นแบบการปฏิรูประบบบริการสุขภาพที่มุ่งสู่ชุมชน มีทักษะทั้งทางการรักษาคนป่วยและการสร้างสุขภาพชุมชนให้เหมาะสมวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเป็นศูนย์ปฏิบัติงานจริง ในส่วนความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดตรัง จะปรับระบบการบริการของโรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อม โดยดำเนินการในโรงพยาบาลขนาด 90 เตียงขึ้นไป ซึ่งจะเริ่มที่โรงพยาบาลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นแห่งแรกเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนภาคคลินิกชั้นปีที่ 4 - 6 เป็นภาคปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดูแลในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและมาตรฐานวิชาชีพในการผลิตแพทย์แนวใหม่ร่วมกันและจะร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางรายละเอียดการดำเนินงาน โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือในโครงการดังกล่าว และคาดว่าจะดำเนินการรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมานายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายแพทย์วิฑูร เหลืองดิลก

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ การพัฒนาการศึกษา  
แพทย์แนวปฏิบัติ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีพณฯชวน หลีกภัย  
อดีตนายกรัฐมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นสักขีพยาน

จึงนำเรียนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ :